

ประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบการสร้างความรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยทำงาน ในสถานประกอบการต้นแบบ ครั้งที่ 1

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง จัดประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบการสร้างความรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยทำงานในสถานประกอบการต้นแบบ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยทำงานในสถานประกอบการต้นแบบ



ในการประชุมได้มีการนำเสนอเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยทำงาน ดังนี้

1. Application Fun D เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยบันทึกข้อมูลสุขภาพช่องปากรายบุคคล เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก ช่วยประเมินสุขภาพช่องปาก และสามารถขอคำปรึกษาจากทันตแพทย์ได้ โดยที่ประชุมได้หารือการพัฒนาเมนูหลัก และเมนูย่อยต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และได้ประโยชน์มากขึ้น
2. Application FoodChoice เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นม ขนมต่างๆ โดยการสแกนบาร์โค้ดที่ผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้น เครื่องมือจะประมวลผลข้อมูลโภชนาการ และแนะนำผลิตภัณฑ์ในหมวดเดียวกัน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อ ซึ่งจะแบ่งข้อมูลโภชนาการในแต่ละหมวดเป็น 3 ระดับ แทนด้วยสีเขียว เหลือง แดง นอกจากนี้ หากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีในเครื่องมือ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลลงไป Application ได้ด้วยตนเอง
3. แบบประเมินความรู้ด้านสุขภาพช่องปากสำหรับวัยทำงาน ที่มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินความรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยทำงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมในแต่ละองค์กร

ในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพช่องปากในปัจจุบันว่า การไฟฟ้านครหลวงมีการดำเนินกิจกรรมโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มพนักงานใหม่ทุกรุ่น โดยการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ความรู้ และฝึกทักษะในการดูแลและทำความสะอาดช่องปาก ซึ่งรุ่นถัดไปจะมีพนักงานเข้ามาใหม่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 จะประชาสัมพันธ์และทดลองนำเครื่องมือที่ทางสำนักทันตสาธารณสุขเสนอไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อช่วยในการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพช่องปากให้ครบถ้วนและน่าสนใจมากขึ้น

